

10วันลงนามแล้ว 3ล้านคน ห่วงเด็กพลัดหลง

นะพ่อ-แม่เขียนชื่อติดตัว สธ.ยันไม่เกี่ยว-ยื่นเอาผิด อ้างชื่อทนาย'ริสท์เบนท์ทำ'

ลงนามแล้ว 2,944,934 ราย รวม
แสดงความไว้อาลัย □ อ่านต่อหน้า 2

● ลงนาม

□ ต่อจากหน้า 1

ตลอด 10 วัน 'กอร.รส.'ปรับระบบอำนวยความสะดวกประชาชน ให้รับบัตรคิวก่อนเข้าพระบรมมหาราชวัง สั่งจัดระเบียบอาหารจิตอาสา ให้รวมกันก่อนที่สนามม้านางเลิ้ง ก่อนใช้รถเล็กกระจายลงตามจุด กพ.วอนกินกันแต่พอเพียง เพื่อช่วยลดขยะ กทม.ถั้นจับแฉงตำรวจสนามหลวง 3 นักชกโอลิมปิกวิ่งไว้อาลัยจากลพบุรีมาสนามหลวง

■ ปรับระบบดูแล้วยสักการะ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อรอรับบัตรคิว ในการลงนามแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยคิวแรกที่เดินทางมาถึงต้นที่รับบัตรคิว คือ นางชุลีพร ขันดีวงศ์ ชาวจังหวัดสมุทรสาคร ที่ออกจากบ้านมาตั้งแต่ 03.00 น. ตั้งใจจะเดินทางลงนามแสดงความไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรหมจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กล่าวยอมรับว่า 2 วันที่ผ่านมา มีข้อผิดพลาดขอในการดูแลประชาชนทั้งเข้า-ออกสนามหลวง แต่ก็สามารถจัดการได้อย่างเรียบร้อย มั่นใจว่าวันที่ 29 ต.ค.นี้ จะสามารถดูแลประชาชนที่จะมาลงนามแสดงความไว้อาลัยภายในพระที่นั่งสุทิตมหาปราสาทได้ คาดรองรับได้ 1 หมื่นคนต่อวัน

■ ห่วงคนแก่-เด็กพลัดหลง

“ขอชื่นชม แพทย์ พยาบาล ทหาร ทำงานได้ดี แม้จะงานหนักเพราะมีผู้ที่เป็นลม วันละหลายร้อยคน ส่วนเรื่องเด็กพลัดหลง และคนแก่มีโรคประจำตัว ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมสแกนเด็กทุกคนให้ผู้ปกครองเขียนชื่อไว้ป้องกันการพลัดหลง และให้คนแก่พกยาประจำตัวไว้เพื่อง่ายต่อการรักษาของแพทย์” พล.ต.พงษ์สวัสดิ์กล่าว

นายสุวัพันธุ์ ต้นขุวรรณะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอำนวยความสะดวก

ประชาชนเข้าถวายสักการะและแสดงความอาลัยทำได้รวดเร็วและเป็นระบบขึ้น ประชาชนสามารถเข้าไปเป็นจำนวนมากขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 31,000 คน โดย กอร.รส.จะดูแลการปฏิบัติในภาพรวม ส่วนการรักษาความสะอาด เก็บขยะ ใ้ชนิดนักศึกษา นักเรียนจากทุกสถาบันอาสาสมัครจำนวนมาก ช่วยเสริม กทม. กำลังของอาสาสมัครนักเรียนนักศึกษาช่วยได้หลายเรื่องและมีประสิทธิภาพ

■ จัดระเบียบอาหารจิตอาสา

พ.อ.วินชัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า การจัดลำดับเข้าทำกิจกรรมในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในวันที่ 29 ต.ค. 59 เป็นต้นไป จะเป็นการเข้ากราบสักการะบริเวณพระที่นั่งสุทิตฯ ซึ่งอาจแตกต่างจากกิจกรรมการเข้าลงนามแสดงความอาลัยที่ผ่านมา อาจด้วยเพราะขั้นตอนปฏิบัติและขนาดพื้นที่ภายในที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กอร.รส.โดยกองทัพบกจัดสร้างสะพานแบริ่ แบบ M2 เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรเสริมในการข้ามคลองหลอดบริเวณหลังกระทรวงกลาโหม ได้สะดวกยิ่งขึ้น

พ.อ.วินชัยกล่าวอีกว่า ส่วนการบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้มีจิตอาสานำมาสนับสนุนในเมืองคืนเพื่อความเหมาะสม ทางกท.อาจขอปรับไปใช้สถานที่ใดที่หนึ่งในบริเวณใกล้เคียงสนามหลวง เบื้องต้นอาจเป็นที่สนามม้านางเลิ้งเพื่อใช้เป็นจุดนัดพบเริ่มต้นก่อนกระจายต่อเข้าไปพื้นที่โดยมีแนวทางคือรถเล็กเมื่อลงทะเบียนแล้วจะให้นำอาหารหรือสิ่งของเข้าไปจนถ่ายได้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกลุ่มอาสาสมัคร

จะร่วมบริหารจัดการขนถ่ายต่อให้ ไปยังจุดแจกที่กำหนด ส่วนรถใหญ่เมื่อลงทะเลเป็นเสร็จ คอยเวลากลางคืนตรงเข้าไปขนถ่ายได้ในพื้นที่ ช่วงหลังเที่ยงคืนถึง 6 โมงเช้า หรือกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมที่สุด ทางกทม.จะประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดให้ทราบต่อไป

■ แฉงานตอนถวายสักการะ

ด้าน น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แฉหลังกทม.ร่วมประชุมกอร.รศ.ว่า ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวัง ขอความร่วมมือให้แต่งกายถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ โดยสุภาพสตรีควรสวมเสื้อสีดำ กระโปรงสีดำยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ส่วนการเดินทางมาแสดงความอาลัยควรใช้บริการรถประจำทางขนส่งมวลชน เมื่อเดินทางมาถึงให้ไปรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิวบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจะเปิดให้รับบัตรคิวเวลา 08.00-16.30 น. โดยจะแจกบัตรวันละ 45,000 ใบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปยังจุดขึ้นรถเพื่อรอคิวเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง โดยจุดขึ้นรถจะมีทั้งหมด 13 หลัง รองรับประชาชนได้หลังละ 100 คน จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม. เพื่อรอคิวเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ

น.ส.ตรีดาวกล่าวต่อว่า กทม.ได้เพิ่มเติมที่กลางสนามหลวงเพื่อเป็นจุดพักคอยแก่ประชาชน เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ มีที่นั่งพัก 900 ที่นั่ง 2 เต็นท์ พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 2 คัน โดยมีรถเข็นบริการทั้งสิ้น 36 คัน อย่างไรก็ตามประชาชนยังสามารถใช้บริการห้องสุขาได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวัดมหาธาตุ ได้อีกด้วย

■ ดันจับแฉการอบสนามหลวง

น.ส.ตรีดาวกล่าวด้วยว่า ส่วนการตั้งโรงครัวและการนำอาหารมาแจกจ่ายประชาชน ในโซนทิศใต้ด้านติดต่อพระบรมมหาราชวัง ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหาร ส่วนโซนทิศเหนือฝั่งม.ธรรมศาสตร์ อนุญาตให้ตั้งโรงครัวประกอบอาหารได้ แต่ต้องติดต่อก่อนล่วงหน้าก่อน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1555 สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด กทม.ได้จัดที่พักไว้ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และบ้านอิมใจ พร้อมจัดรถรับส่งในเวลา 20.00 น. และเวลา 22.00 น. ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ หากต้องการ

ที่พักสามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง หรือที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร บริเวณสนามหลวง โทร. 09-6870-7242, 06-3304-8661-2

ด้านนายวัลลภ สุวรรณดี ได้กล่าวถึงกรณีหาบเร่แผงลอยในพื้นที่รอบสนามหลวงว่า กทม.ได้ประกาศให้พื้นที่รอบสนามหลวงเป็นพื้นที่ปลอดการพาณิชย์ โดยที่ผ่านมาได้มีการตักเตือนผู้ค้าไปแล้ว แต่ผู้ค้าหลายรายยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและนำสินค้ามาขาย รวมทั้งจะขายของขอเบียดออกไป โดยหากพบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต่างๆ กทม.จะเริ่มดำเนินการจับกุมและใช้มาตรการเด็ดขาด

■ 10 วันลงนามแล้ว 3 ล้านคน

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สรุปรยอดการดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัยและการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. มีประชาชนลงนามแสดงความไว้อาลัย ณ วันที่ 21 ต.ค. 389,061 ราย, วันที่ 22 ต.ค. 155,011 ราย, วันที่ 23 ต.ค. 137,997 ราย รวมยอดสะสมการลงนามแสดงความไว้อาลัยตั้งแต่วันที่ 14-23 ต.ค. 2,944,934 ราย

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารการจกกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจำนวนมาก เป็นภาพที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตามหากการทำกิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีงาม หรือไม่เหมาะสมแก่ช่วงเวลาขณะนี้ ความตั้งใจดีนั้นก็อาจจะไม่ได้รับคำชื่นชม อาทิ กิจกรรมที่แพร่ในโซเชียลว่าให้กอดฟรี บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อแสดงความรักกันนั้น หากเป็นสิ่งที่จัดขึ้นจริงตามภาพข่าวที่เผยแพร่กัน ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า น่าจะมีกิจกรรมที่เหมาะสมกว่านี้ หรือนำท่ามากกว่านี้

■ คพ.วอนช่วยกันลดขยะ

นายวิจารณ์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) และว่าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวถึง ศูนย์ปฏิบัติการฝ่ายขยะและสิ่งแวดล้อม ว่า ช่วงวันหยุด 22-24 ต.ค. มีอาสาสมัครจิตอาสาวันละกว่า 500 คน ช่วยแยกขยะและเก็บขยะ เป็นที่สังเกตว่าในการปฏิบัติงาน 3 วันที่ผ่านมา มีขยะจำนวนมาก เนื่องจากผู้ให้ขยะ ผู้รับขยะ และผู้รับบางท่านรับแล้วก็ไม่ได้อ่านหรือทานไม่หมดก็ทิ้งเป็นขยะจากการสำรวจขยะเมื่อวันที่ 23 ต.ค. พบว่า ทั้ง

อาหารและน้ำดื่มที่ทานเพียงครั้งเดียวและไม่ทานมีถึง 1 ใน 3 จากการเก็บข้อมูล กทม. ปริมาณขยะในวันธรรมดาประมาณวันละ 35 ตัน วันเสาร์/อาทิตย์วันละ 80 ตัน และเฉพาะวันที่ 22 ต.ค. มีขยะประมาณ 365 ตัน คพ.จึงอยากขอความร่วมมือ รับและทานอาหารให้พอเพียง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขยะ

ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล หรือคุณหญิงแมงมุม โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม เป็นคลิปจากกล้องโดรนบันทึกภาพมุมสูงที่ประชาชนร่วมจุดเทียนสีขาวยุติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงกลางคืน ในกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. พร้อมข้อความว่า รู้สึกประทับใจกับทุกภาพที่ออกมา ทั้งนี้วีดีโอที่ถ่ายทำกำลังอยู่ในช่วงที่ตัดต่อ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในอาทิตย์หน้า

■ กพร.จัดตรวจรถให้คนเดินทาง

นางนันท์วัลย์ สกุนตนาถ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย น.ส.สิริลา สีสพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ร่วมกันเป็นประธานแจกเสื้อยี่ห้อสีดำ 1,000 ตัว ที่เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 ซึ่งส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการร่วมใจถวายอาลัย เพื่อแจกเสื้อยี่ห้อ 55,000 ตัว ใน 109 สาขาทั่วประเทศ ให้กับผู้มีรายได้น้อยสามารถมีเสื้อสีดำไว้สวมใส่เพื่อแสดงความไว้อาลัย

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กพร.จัดให้มีบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการเดินทางแสดงความอาลัย เพื่อบริการประชาชน รวมถึงการเดินทางเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำความดีถวายพ่อหลวงด้วย โดยให้บริการ ณ สถานีและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดังนั้นประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. เป็นต้นไป ทุกวันในเวลาราชการ ณ หน่วยงานของ กพร.ใกล้บ้าน

■ สธ.ยืนยันไม่เกี่ยวขยริสต์แบนด์

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่มีการเชิญชวนให้ซื้อริสต์แบนด์ (Wrist band) “เกิดในรัชกาลที่ 9” อ้างว่านำรายได้เข้ากรมส่งเสริมสุขภาพจิต ร.พ.ประสาทเชียงใหม่ ว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จ เพราะกรมสุขภาพจิต ไม่ได้จัดทำริสต์แบนด์ดังกล่าว

และร.พ. ประสาทเชียงใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตจะดำเนินคดีในกรณีนี้ ดังนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ

นพ.วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผอ.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับคำแนะนำว่าควรไปแจ้งความ เพื่อหาตัวคนทำผิด ซึ่งแอบอ้างหาผลประโยชน์ในทางไม่สมควร ทั้งที่คนไทยกำลังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเสียใจ พร้อมยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลและกรมการแพทย์ ไม่ได้มีนโยบายจัดทำริสต์แบนด์ใด ๆ ทั้งสิ้น หรือควรจะทำริสต์แบนด์โดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

■ 'ปู่-สมชาย' ทำบุญถวายราชกุศล

ที่วัดพระธาตุคอกยสุเทพ จ.เชียงใหม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเพื่อร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ร่วมกับชาวเชียงใหม่จำนวนมาก และยังร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุคอกยสุเทพด้วย

ที่สถานีรถไฟ อ.เมืองพิจิตรโลก กลุ่มรถตุ๊กตุ๊กและวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าสถานีรถไฟพิจิตรโลก พร้อมใจกันวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเขตเทศบาลนครพิจิตรโลกฟรีครึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. เป็นการทำความดีบริการประชาชนฟรี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

■ ลำปางชวนถ่ายรูปทอดผ้าบังผ้าย

ที่ จ.ลำปาง นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวลำปางร่วมบันทึกภาพ โครงการบันทึกประวัติศาสตร์ แสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดทำหนังสือรวมภาพโครงการประวัติศาสตร์ถวายคารวาลัย โดยกระทรวงวัฒนธรรม "ถอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมั่นดวงใจถวายความอาลัย" ในเวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 28 ต.ค.นี้ ณ สนามจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง และในเวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณช่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา หน้าสำนักงานเทศบาลนครลำปาง

■ ศิลปินเชียงรายร่วมวาดภาพพ่อ

ที่ จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวศิลปินเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์รวมศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย

ร่วมกันจัดกิจกรรม 'วาดภาพเพื่อพ่อ' ณ บริเวณลานด้านหน้าจั๊วศิลป์ บ้านจั๊วแควร์ อ.เมืองจ.เชียงราย โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ได้นำศิลปินในภาคเหนือและชาวเชียงรายประมาณ 100 คน ร่วมวาดภาพใบใหญ่บนผืนผ้าใบขนาดยาวประมาณ 17 เมตร และกว้างประมาณ 2.50 เมตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมถวายความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่า ภาพใบนี้เราเน้นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของศิลปิน เพื่อถวายรัชกาลที่ 9 โดยถือเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วเสร็จจะจัดแสดงที่หน้าจั๊วศิลป์ก่อน จากนั้นจะนำไปจัดแสดงชั่วคราวที่ศาลาธรรมวดีรองขุนเพราะมีความกว้างขวางสามารถเก็บภาพขนาดใหญ่ใบนี้เอาไว้เป็นอย่างดี ส่วนในอนาคตก็จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อนำไปเก็บเอาไว้เพื่อแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้ต่อไป โดยตนจะหาทางสร้างสถานที่ที่เหมาะสมหรือหากทางราชการสามารถจัดหาสถานที่ได้ก็ยินดีจะมอบให้ต่อไป

■ ม.มหาสารคามร่วมวาดภาพ

ที่ จ.มหาสารคาม กลุ่มอาจารย์และนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมมือกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายอดุลย์ บุญนำ อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ เปิดเผยว่า กิจกรรมวาดภาพนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของนิสิต ป.ตรี และ ป.โท พร้อมด้วยคณาจารย์ ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ จึงได้ร่วมมือกันกับนิสิต นำสีน้ำและไม้อัด 42 แผ่น เพื่อวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยช่วยกันวาดภาพมาแล้ว 1 สัปดาห์ด้วยกัน และจะจัดพิธีแสดงความอาลัยในวันที่ 25 ต.ค.นี้ ในเวลา 18.30-19.30 น. ที่บริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

■ 3นักชกตั้งวงเพื่อพ่อ

ที่จ.ลพบุรี มนต์ บุญจันทร์ นักชกเหรียญทองโอลิมปิก วรพงษ์ เพชรขุ้ม นักชกเหรียญเงินโอลิมปิก สุริยา ประสาทหินพิมาย นักชก

โอลิมปิกเหรียญทองแดง ร่วมกันวิ่งจากที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ไปตามเส้นทางสายเอเชีย จุดหมายปลายทางที่ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมี.บ้านหมี่ เทศบาล ตำรวจ โรงพยาบาล วัดพุน้อย วัดเกริ่นกฐิน และอดีต ส.ส.สุชาติ ลายนำเงิน ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อให้ นักชกโอลิมปิกทั้ง 3 คนนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ท้องสนามหลวง โดยมีหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างอริยธรรมสถาน สนับสนุนการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง จนถึงสนามหลวงในวันที่ 27 ต.ค.